

รายงานผลการประชุมวิชาการกัมพูชา-ไทย
ของคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑

คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาได้เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร และเดินทางต่อไปยังวัดอุณาโลม เพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระอัครมหาราชบรมราชาธิบดี สมเด็จพระมหาสมณราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ และทางด้านพระพุทธศาสนา ระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและไทย ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาได้ถวายพระกริ่งบาเค็งและโล่ที่ระลึกแก่พระอัครมหาราชบรมราชาธิบดี สมเด็จพระมหาสมณราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาได้เดินทางไปประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างราชบัณฑิตกัมพูชา และราชบัณฑิตไทย ณ ราชบัณฑิตยสภาแห่งกัมพูชา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แบ่งการเข้าประชุมออกเป็น ๕ กลุ่ม เพื่อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างราชบัณฑิตกัมพูชาและไทย และคณะกรรมการสหวิทยาการฯ ได้เสนอข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ทางด้านวิชาการซึ่งทางราชบัณฑิตยสภาแห่งกัมพูชาได้รับไว้พิจารณาเพื่อลงนามต่อไป ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาได้มอบพระกริ่งบาเค็งและโล่ที่ระลึกแก่ราชบัณฑิตยสภาแห่งกัมพูชา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาได้เข้าพบ นายวีรพันธุ์ วัชรชาติย์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทพมหานคร ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมรับประทานอาหารค่ำและเสนอวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาร่วมประชุมทางวิชาการครั้งนี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ยังได้มอบพระกริ่งบาเค็งและโล่ที่ระลึกแก่เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑

คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาได้ประชุมสรุปผลการประชุมทางวิชาการกัมพูชา-ไทย ทั้ง ๕ กลุ่ม ณ สถานทูตไทยประจำกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดสรุปผลการประชุมดังเอกสารแนบท้าย) และได้เชิญ ศ. ดร.สุพจน์ ประเสริฐศรี คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปัญญาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร มาบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การศึกษากัมพูชา-ไทย

วันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑

คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาได้เดินทางไปยังเมืองเสียมราฐเพื่อประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับนักวิชาการในพื้นที่ ณ ศูนย์เขมรศึกษา วัดตำหนัก เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและความเป็นไปได้ในการศึกษาร่วมกันในโครงการวิชาการระหว่างกัมพูชา-ไทย โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์เขมรศึกษาจากผู้อำนวยการศูนย์ Mr.Phillippe Paecam

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และศิลปกรรม ณ นครวัด นครธม

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ โตเลสาบเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษางานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างกัมพูชาและไทย และศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และศิลปกรรม ณ นครวัด นครธม

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑

คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และศิลปกรรม ณ ปราสาทบายน และปราสาทตาพรหม จากนั้นคณะได้เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร